

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TD

Tây Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

V/v trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của ông Nguyễn Huệ và một số hộ dân ở thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận

Kính gửi: Ông Nguyễn Huệ
(Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn)

Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn ghi ngày 20/5/2023 của ông Nguyễn Huệ và một số hộ dân ở thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, với nội dung: Kiến nghị, phản ánh các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho 300 hộ dân bị ảnh hưởng do thực hiện dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Trong đó có hộ gia đình ông); đồng thời yêu cầu đơn vị nhà thầu, đơn vị thi công Trung Nam 18E&C cam kết với người dân chấm dứt lu rung, tạm dừng việc thi công và bồi thường toàn bộ thiệt hại, kịp thời khắc phục hậu quả mà nhà thầu đã gây ra. Qua xem xét nội dung đơn kiến nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND xã Tây Thuận kiểm tra, rà soát và đề xuất cho UBND huyện xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến trả lời như sau:

1. Về kết quả tổ chức đối thoại và ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết kiến nghị, phản ánh của các hộ dân

Sau khi nhận được Báo cáo số 30/UBND ngày 17/4/2023 của UBND xã Tây Thuận về tình hình tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh của một số hộ dân ở xã Tây Thuận liên quan đến việc thi công Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Đoạn qua địa bàn xã Tây Thuận). Ngày 27/4/2023, tại Hội trường UBND xã Tây Thuận, đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để bàn việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh của một số hộ dân ở xã Tây Thuận liên quan đến việc thi công Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án 2), Đơn vị thi công (Công ty Cổ phần xây dựng Trung Nam 18 E&C), Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND & UBND huyện và Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, Lãnh đạo UBMTTQVN xã, Lãnh đạo UBND xã Tây Thuận.

Sau cuộc họp vào ngày 27/4/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 118/TB-UBND ngày 28/4/2023 để thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ

tịch UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND xã Tây Thuận biết để tổ chức thực hiện. Với các nội dung như sau:

1.1. Đối với Chủ đầu tư, đơn vị thi công Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

Chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương thông báo đầy đủ cho người dân về thông tin của dự án, các giải pháp thi công; đồng thời, giải thích rõ việc bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của dự án để người dân hiểu, chia sẻ, đồng thuận với chủ trương đầu tư dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Nguyên. Tăng cường chỉ đạo để đẩy nhanh việc kiểm tra, ghi nhận hiện trạng nhà ở, công trình phụ của người dân dọc theo hai bên tuyến Quốc lộ 19 trước khi thi công để có cơ sở xem xét và có biện pháp bồi thường thiệt hại đối với nhà ở, công trình phụ của các hộ dân bị ảnh hưởng, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của Nhân dân đúng theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thi công, cần lưu ý công tác đảm bảo an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân; cần thực hiện các giải pháp thi công phù hợp nhằm giảm thiểu tối đa việc ảnh hưởng đến công trình, vật kiến trúc nằm ngoài phạm vi thi công và bụi, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày của bà con. Đối với các đoạn đường, vị trí đông dân cư mà hiện nay chưa có kết quả giám định nguyên nhân gây rạn nứt nhà cửa thì tạm thời dừng thi công, khi nào có kết quả giám định và hoàn thành việc tổ chức đối thoại với các hộ dân thì mới được tiếp tục thi công.

Trước mắt, cần phải sớm hoàn thành việc giám định và báo cáo kết quả, nguyên nhân gây rạn nứt nhà cửa của các hộ dân (*Đối với các trường hợp đã kiểm tra và ghi nhận hiện trường vào ngày 27/3/2023*). Sau khi có kết quả giám định thì chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp ngay với địa phương để tổ chức đối thoại với công dân (*Có đơn thư phản ánh, kiến nghị*) để thông tin kết quả, nguyên nhân gây rạn nứt nhà cửa; đồng thời, có văn bản cam kết cụ thể việc bồi thường thiệt hại nhà cửa cho các hộ dân nếu bị rạn nứt mà nguyên nhân là do quá trình thi công dự án này gây ra để bà con đồng thuận và chấp hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

1.2. Đối với UBND xã Tây Thuận

Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của nhà nước và phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (*Đoạn qua địa bàn xã*) đã được UBND huyện phê duyệt. Tập trung rà soát, phân loại đơn, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân và trả lời cụ thể bằng văn bản cho công dân theo đúng quy định. Qua kiểm tra thực tế, nếu những kiến nghị vượt quá thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo cho UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời hoặc đề xuất cho UBND huyện báo cáo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, Đơn vị thi công và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với các hộ dân để thông tin kết quả giám định, nguyên nhân gây rạn nứt nhà cửa, đồng thời lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của người dân để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương và ủng hộ việc triển khai thi công dự án.

Đến ngày 17/5/2023, UBND xã Tây Thuận đã chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án 2 - Bộ Giao thông Vận tải tổ chức cuộc đối thoại với các hộ dân (*Tham dự cuộc đối thoại có đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Chủ đầu tư, Đơn vị thi công, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND & UBND huyện, Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tây Thuận và một số hộ dân ở xã Tây Thuận*) để thông tin kết quả, nguyên nhân gây rạn nứt nhà cửa, đồng thời Ban Quản lý Dự án 2, Công ty Cổ phần xây dựng Trung Nam 18 E&C cam kết bằng văn bản về việc bồi thường thiệt hại cho các hộ dân có nhà cửa, công trình bị thiệt hại (nếu có) do quá trình thi công của nhà thầu gây ra.

2. Về kết quả làm việc với Chủ đầu tư, Đơn vị thi công để thống nhất hướng giải quyết vụ việc

Ngày 13/6/2023, UBND huyện đã làm việc với Chủ đầu tư (*Ban Quản lý Dự án 2*), Đơn vị thi công (*Công ty Cổ phần xây dựng Trung Nam 18 E&C*) để bàn bạc việc giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải phóng mặt bằng và thi công Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Chủ đầu tư, Đơn vị thi công, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND & UBND huyện, Lãnh đạo UBND xã Tây Giang, Lãnh đạo UBND xã Tây Thuận. Sau khi nghe Lãnh đạo UBND xã Tây Giang, Lãnh đạo UBND xã Tây Thuận, chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng và thi công Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (*Đoạn qua địa bàn xã Tây Giang và xã Tây Thuận*), ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, cuộc họp đã thống nhất:

2.1. Đối với Chủ đầu tư, đơn vị thi công Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

Chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương thông báo đầy đủ cho người dân về thông tin của dự án, các giải pháp thi công; đồng thời, giải thích rõ việc bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của dự án để người dân hiểu, chia sẻ, đồng thuận với chủ trương đầu tư và triển khai dự án.

Tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành việc rà soát, ghi nhận hiện trạng nhà ở, công trình dọc theo hai bên tuyến Quốc lộ 19 (*Đoạn qua địa bàn xã Tây Giang và xã Tây Thuận*) để có cơ sở đánh giá hiện trạng và phương án bồi thường thiệt hại cho các hộ dân có nhà ở, công trình bị ảnh hưởng do quá trình thi công gây ra, nhằm

đảm bảo quyền lợi chính đáng của Nhân dân đúng theo quy định của pháp luật. Trước khi tiến hành thẩm nhạ (*Sau khi kết thúc quá trình thi công có sử dụng lu rung*) thì chủ đầu tư phải chỉ đạo, yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành các thủ tục liên quan và chi trả bồi thường thiệt hại cho các hộ dân có nhà ở, công trình bị ảnh hưởng do quá trình thi công gây ra.

Trong quá trình thi công, cần tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân; cần quan tâm xem xét, thực hiện các giải pháp thi công phù hợp nhằm giảm thiểu tối đa việc ảnh hưởng đến công trình, vật kiến trúc của các hộ dân, nhất là các khu vực đông dân cư, khu vực thi công dự án gần sát với nhà ở của các hộ dân. Đồng thời, tăng tần suất tưới nước nhằm giảm bụi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tránh ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày của bà con.

2.2. Đối với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện - Cơ quan Thường trực Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện

Phối hợp với Chủ đầu tư và các ngành có liên quan rà soát, bàn giao đầy đủ mốc giải phóng mặt bằng, khẩn trương triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đề lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất theo đúng quy định (*Đối với các đoạn, vị trí còn lại*). Trong đó, cần lưu ý thực hiện tốt việc công khai giá trị bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng xây dựng công trình này.

Thường xuyên theo dõi, phối hợp với Chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, bức thiết của bà con Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao và ủng hộ việc triển khai dự án.

2.3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, các ngành có liên quan để theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, các giải pháp thi công phù hợp nhằm giảm thiểu tối đa việc ảnh hưởng đến công trình, vật kiến trúc của các hộ dân và giảm bụi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tránh ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày của bà con.

2.4. Đối với UBND xã Tây Thuận

Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện và các ngành có liên quan để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của bà con. Đối với những kiến nghị vượt quá thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo kịp thời cho UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết hoặc đề xuất cho UBND huyện báo cáo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Sau buổi làm việc với Chủ đầu tư (*Ban Quản lý Dự án 2*), Đơn vị thi công (*Công ty Cổ phần xây dựng Trung Nam 18 E&C*) vào ngày 13/6/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 516/TB-UBND ngày 19/6/2023 để thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND xã Tây Thuận biết để tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trả lời đề ông Nguyễn Huệ và một số hộ dân ở thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban liên quan;
- UBND xã Tây Thuận;
- C,PVP, C1, C2;
- Lưu VT, HSVV-TD.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Khánh